



ประกาศโรงพยาบาลละงู

เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๙(๖) ให้ประกาศรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลละงู จึงประกาศรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปวิตร วณิชชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลละงู

**รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก**  
**ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)**

**ระดับดีเด่น**

**หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผล การประเมิน
1	นางชมัยรัตน์ พรหมสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
2	น.ส.ธัญลักษณ์ พิพัฒน์วรสกุล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
3	นางสุวรรณณี ชำนาญคราด	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
4	นางพนนิภา ปังแลมาปุเลา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
5	นางดวงดาว โสมณะ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
6	น.ส.ภัทรวดี อ่อนละมุน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
7	น.ส.พียดา ปะดุกา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
8	นางมาลี เลียงประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
9	นางสาวรีนา โปดำ	นักโภชนาการ	ชำนาญการ	ดีเด่น
10	น.ส.สาคร สังกู	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
11	น.ส.ราณี ชาวดี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
12	นางสุภาพรรณ ปาละสัน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
13	น.ส.พิชญา เสียมไหม	เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
14	น.ส.พรชูลี จันทร์แก้ว	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ	ดีเด่น
15	น.ส.มาริยา หัสมา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
16	น.ส.ณัฐริกานต์ สืบเหม	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
17	น.ส.จุฑาภรณ์ ภัคดีเจริญกุล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
18	นายระพี เลาประสพวัฒนา	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
19	นายสุทธิพันธ์ วุ่นดี	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
20	น.ส.தியან่า สันหมุด	นายแพทย์	ชำนาญการ	ดีเด่น
21	นายสืบพงศ์ ยืนยง	นายแพทย์	ชำนาญการ	ดีเด่น
22	นางลักษมี หยั่งสู	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผล การประเมิน
23	นายอภิยุทธ์ สำมะเนียง	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
24	นางตุลาวรรณ บุญสงวน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
25	น.ส.วิไลลักษณ์ หนูฤทธิ์	ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
26	นางอารยา ปานแจ่ม	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
27	นายอดิศักดิ์ ชุมขวัญ	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
28	นายฤกษ์ชัย ถาวรานันต์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
29	น.ส.อรณิชา อรุณฤกษ์	นวก.เงินและบัญชี	ชำนาญการ	ดีเด่น
30	น.ส.แพรวรุ่ง พงศ์มานะวุฒิ	นายแพทย์	ชำนาญการ	ดีเด่น
31	น.ส.ศศิมาพร ทองชะโชค	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
32	นางนพวรรณ สุขมณี	นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
33	น.ส.กนกวรรณ มุสิกะศิริ	เภสัชกร	ชำนาญการ	ดีเด่น
34	นางแสงศิริ ลิ้มไตรรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
35	น.ส.เสาวนีย์ บินรินทร์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
36	นายวิโรจน์ แซ่หลี	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
37	นางสาวนภสร ฝ่าหละเหย็บ	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
38	นายศิริวัฒน์ ลัญจกรวิวัฒน์ (นพ.ศ)	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
39	น.ส.วิณา ทองกัน	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	ดีเด่น
40	นางถนอม หลีเพิ่มสุข	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
41	น.ส.ซอผียะ อัดซัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
42	น.ส.สาริยา ปานเพชร	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
43	น.ส.หส์นีย์ สุมาลี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
44	น.ส.โนริยะ สาดิน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
45	นางสาวหทัยภัทร สองแก้ว	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
46	นางสุพร หวันแก	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
47	น.ส.นิภาพร วงศ์สุวรรณ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
48	นางปานจิต เตเช	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
49	น.ส.แสงทิพย์ จันทร์เมืองไทย	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
50	นางสาวจันทร์จิรา ยาบา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผล การประเมิน
51	นางนิตยา ลิ้มวิริยะกุล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
52	น.ส.บุญศรี มาลินี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
53	น.ส.กรรณิกา บุญรอด	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ	ดีเด่น
54	น.ส.กัตติกา ไพเราะ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
55	นายฟารุค สาติน	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
56	น.ส.ชานูล่า นิลสกุล	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ	ดีเด่น
57	น.ส.พาร์ติมา คลายนา	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	ดีเด่น
58	นางพัชรี ฮะอูรา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
59	นายพุทธิพล นันทิพล	เภสัชกร	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
60	นางมีนา อุศมา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
61	น.ส.ภณิดา สิงห์อินทร์	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
62	นางนิวดา หนูชูสุข	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
63	น.ส.สาธิตา หยั้งสู	จพ.การเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	ดีเด่น
64	นางสาวธนวรรณ รอดขำ	นักจิตวิทยา	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
65	น.ส.อารีญา คำเต๊ะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
66	น.ส.นุศรา อูราม่า	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
67	น.ส.ราชิดา อีร์สคาน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
68	น.ส.ธติการณั์ คงสัตย์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
69	น.ส.อุไรหลา อาดำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
70	น.ส.เจนนี่ แซงเซ็ม	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ	ดีเด่น
71	นางวิญญู หยั้งสูง	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
72	นางจิตตรา สุขพันธ์เยี่ยม	นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น
73	น.ส.เฉลิม บัวดำ	แพทย์แผนไทย	ชำนาญการ	ดีเด่น
74	น.ส.สร้อยดี สันบุ	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น
75	น.ส.อิสมัย ชูสกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
76	นางจรีพร มานะกล้า	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
77	นางพิมพ์ใจ เกษม	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
78	น.ส.วัลลภา สายสินธุ์	เภสัชกร	ชำนาญการ	ดีเด่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผล การประเมิน
79	น.ส.ฟาตีลา บิลังโหลด	แพทย์แผนไทย	ชำนาญการ	ดีเด่น
80	น.ส.มารีนา คำเต๊ะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
81	น.ส.อริสรา ตันติพิยัคฆ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
82	นางลลิตา สันติภาพมณฑล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
83	นางนภภรณ์ แก้วเหมือน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
84	น.ส.พรนภา คงมาก	นวก.เงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
85	น.ส.วิมล ประกอบแก้ว	นวก.เงินและบัญชี	ชำนาญการ	ดีเด่น
86	นางลักษณา เยรานี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
87	นางสาวนริรัตน์ หมั่นเส้น	นักจิตวิทยา	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
88	นางสาวประกายทิพย์ ลีมกุลพงษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
89	น.ส.มัชฌิมา ตั้งหวัง	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
90	นางสมญา ยี่ตุวา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
91	นางสุนันทา หยี่ราเหม	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
92	นายนราธร พินิจสถิร	เภสัชกร	ชำนาญการ	ดีเด่น
93	น.ส.นาชนีน จ๊ะสมัน	เภสัชกร	ชำนาญการ	ดีเด่น
94	น.ส.กิตติยา แสนไทย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
95	น.ส.ส่อฝีนะ สำเร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
96	น.ส.อัคริยา เตาวะโต	จพ.สาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น
97	น.ส.รสนา หนูวงศ์	นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น
98	น.ส.จิรัฐติกาล เจ๊ะสา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
99	นายประกาศิต เพชรภาพ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
100	น.ส.โสภิตา บาไหย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
101	นายเจตพล สาลีฉันท	ทันตแพทย์	ชำนาญการ	ดีเด่น
102	นางสาววัชรินทร์ โอฬาริกบุตร	ทันตแพทย์	ชำนาญการ	ดีเด่น
103	น.ส.ลักขมี แซ่ส้ม	จพ.สาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น
104	นางวรรณมา บินสอาด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
105	น.ส.สุภาวดี หลังยาหน่าย	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
106	นางชาโลนี ทองไผ่	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผล การประเมิน
107	นางสาวฮาวา มัจฉา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
108	น.ส.หทัยชนก ถิ่นแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
109	นายปาเติ้ล ยูไซยะยูตะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
110	นายฮาริส หนูยาหมาด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
111	น.ส.รัตนาวดี ณ ถลาง	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
112	น.ส.สมัย ด้วงแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
113	นางสาวลุตฟี มินเด็น	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
114	น.ส.กวินตรา ตันประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น
115	นางสาวโรสณา หมั่นเหลี่ยม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
116	นางฮาซียะห์ ดวงตา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
117	นายอดินันท์ บินสอาด	เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีเด่น
118	นายอนวัชช์ ช่างแหกรา	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	ดีเด่น

ขอรับรองว่าเป็นข้อมูลถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายแพทย์ปวีตร วนิชชานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู

ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ระดับดีมาก

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผล การประเมิน
1	นายสรวิทย์ อับดุลเลาะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ดีมาก
2	นางนิตยา นาคสง่า	นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีมาก
3	นางบุษรา หงษ์สตาร์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก
4	น.ส.เสาวณี สำเร	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก
5	น.ส.อันสดา ยาพระจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
6	น.ส.ทิพย์สุดา แดงงาม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
7	น.ส.ซาริษา เวชสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
8	นางสาวสุไอลดา แดงคง	จพ.สาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
9	นางสาวปริมล แสงทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
10	น.ส.กนกวรรณ ฮ่องสาย	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีมาก
11	น.ส.อัญชลี วาณีสุนทร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
12	น.ส.มณฑิรา วาริรัตน์	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีมาก
13	นายสันติชัย แข่งเงิน	จพ.ทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
14	น.ส.สุกัญญา ชำนาญ	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีมาก
15	นางสาวปาลีญา จารนัย	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีมาก
16	น.ส.สร้อยบุญ สาเส้น	นวก.สาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีมาก
17	นางสาวอรุญา ชำนาญดง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
18	น.ส.ขวัญพิรุณ แซ่คู	เภสัชกร	ชำนาญการ	ดีมาก
19	นายสมหมาย หลั่งเถาะ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก
20	นางสาวฮานีซะ สอละซอ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
21	นางสาวชญาณี ไพนุสิน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
22	น.ส.สุกญา สันยาหนี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
23	นางสาวสิริวรรณ หมาดฉิม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน	ดีมาก

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผล การประเมิน
24	นางสาวจันทร์จิรา สะเล่	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
25	น.ส.สุนิษา สอเหลบ	นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีมาก
26	น.ส.ฮาหยาด มรรคาเขต	นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีมาก
27	นางสาวอัสลีนา আহามาน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
28	นางสาวศรีกมล จิตต์หลัง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
29	นางสาวนฤมล สตอหลง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
30	นางสาวรัศมี เหมสลาหมาต	จพ.สาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
31	น.ส.นภาพร คงประจักษ์	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ	ดีมาก
32	นางสาวณหทัย อุทัยเกษม	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ	ดีมาก
33	น.ส.รุ่งทิภา อุสมา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
34	นางสาวอานิตดา ทั่งดำขาว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
35	นางสาวขวัญฤดี ล้อมเมือง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
36	น.ส.ทิวาภรณ์ ทองรักษา	นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีมาก
37	นางสาวนุรริย์มีย์ แยกคาย	นวก.สาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
38	น.ส.ชัยรียะ ชะยานัย	จพ.ทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
39	นางสาวนุริยา มรรคาเขต	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
40	น.ส.รจนา ฮ่องสาย	นายแพทย์	ชำนาญการ	ดีมาก
41	น.ส.ไพลิน ทองศิริ	นายแพทย์	ชำนาญการ	ดีมาก
42	น.ส.นภัสสร ต้นสกุล	นายแพทย์	ชำนาญการ	ดีมาก
43	น.ส.กานติมา ทันธิมา	นายแพทย์	ชำนาญการ	ดีมาก
44	นายณัฐนันท์ มาสินธุ์	นายแพทย์	ชำนาญการ	ดีมาก
45	นางสาวศิริลักษณ์ หวันพิหลาย	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ	ดีมาก

ขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายแพทย์ปวีตร วนิชขานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู



รายชื่อลูกจ้างประจำผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

หน่วยงาน โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับผลการประเมิน
1	นายสุเทพ บัวดำ	พนักงานขับรถยนต์	ดีเด่น
2	นางดวงใจ มินเด็น	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ดีเด่น
3	นางสุทิพย์ ฮ่องสาย	พนักงานเภสัชกรรม	ดีเด่น
4	น.ส.ฉวีวรรณ มลมิมิล	พนักงานพัสดุ	ดีเด่น
5	นางอาอีซะฮ์ ปานแขวง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ดีเด่น
6	นายวิชิต รัตนชาติ	พนักงานกายภาพบำบัด	ดีเด่น
7	นายสมบัติ สอและ	พนักงานขับรถยนต์	ดีมาก
8	น.ส.อัสนี ทูมมาลี	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ดีมาก
9	น.ส.นภรณ์ฤทธิ์ หมาดกาเส็ม	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ดีมาก
10	นายจรรยา น้อยฤทธิ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ดีมาก
11	นายเจ๊ะอาหมาด เกื้อหลี	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ดีมาก
12	นายกิตติกร อินทศรี	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	ดีมาก

ขอรับรองว่าเป็นข้อมูลถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายแพทย์ปวีตร วณิชานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู